

รายงานการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประยัต ปากดีสี	ประธานสภาฯ	ประยัต ปากดีสี	
๒	นายชัยศ ตันสมรส	รองประธานสภาฯ	ชัยศ ตันสมรส	
๓	นางสุกัลยา ทัดสามี	เลขานุการสภาฯ	สุกัลยา ทัดสามี	
๔	นางสมหมาย ธิมานิตย์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สมหมาย ธิมานิตย์	
๕	นายทวี สมคำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	ทวี สมคำ	
๖	นายนรินทร์ ภูมิขัง	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	นรินทร์ ภูมิขัง	
๗	นางดวงจันทร์ สุขวงศ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	ดวงจันทร์ สุขวงศ์	
๘	นายบุญมา บรรพต	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	บุญมา บรรพต	
๙	นายสุรียัน ชายคำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	สุรียัน ชายคำ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทักษิณ มายูร	นายก อบต.เจริญศิลป์	ทักษิณ มายูร	
๒	นายประจง วรสิทธิ์	รองนายก อบต.เจริญศิลป์	ประจง วรสิทธิ์	
๓	นางบุญเต็ม บุญแสง	รองนายก อบต.เจริญศิลป์	บุญเต็ม บุญแสง	
๔	นายขันตี แกระหัน	เลขานุการนายกอบต.เจริญศิลป์	ขันตี แกระหัน	
๕	นายอภินันท์ ปันยวง	หัวหน้าสำนักปลัด	อภินันท์ ปันยวง	

**รายงานการประชุม**  
**สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖**  
**วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์**

**ประธาน** เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม นายประหยัด ปากดี สี่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ขอเปิดการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลากระผมขอ นำทุกท่านเข้าสู่วาระการประชุมเลยนะครับ

**วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ**

**ประธาน** ในวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบกระผมก็ขอนำเรียนในเรื่องงานโครงการต่างๆของแต่ละหมู่บ้านก็ฝากกับสมาชิกทุกท่านได้ลงไปดูตรวจสอบความถูกต้องเป็นไปตามแบบหรือไม่ ก็ขอฝากสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ เชิญท่านนายกครับ

**นายก** ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายทักษิณ มา ยูร นายองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ขออนุญาตนำเรียนต่อสภาในวาระที่ ๑ คือกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะจัดในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ก็ขอแจ้งให้กับทางสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบและขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมจะได้จับฉลากของขวัญ สมาชิกไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ บาท ทางคณะผู้บริหารไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ที่ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ บาท กระผมก็มีเรื่องนำเรียนเพียงแค่นี้ขอบคุณครับท่านประธาน

**ประธาน** วาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม**

-ไม่มี-

**ประธาน** วาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่**

**นายก** ๕.๑ พิจารณาการทำกิจกรรมนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรียนท่านนายกครับ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายทักษิณ มายูร นายองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ สำหรับในวาระที่ ๕.๑ พิจารณาการทำกิจกรรมนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ มีข้อกฎหมายตามมาตรา ๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระทำการร่วมกันได้ ทั้งนี้เพื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำแล้วเป็นการ

เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ทางผู้คณะกรรมการก็ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านแกดำ หมู่ที่ ๕ ขอความช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องถนนที่ใช้สัญจรไปมาและปัญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนให้กับประชาชนดังนี้ ชื่อโครงการ

- โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรตั้งแต่บล็อกคอนเวร์สท์ห้วยสวนฝั่งทั้งสองฝั่งจนถึงฝายหนองฮังแหลว สถานที่ก่อสร้าง บ้านแกดำ หมู่ที่ ๕

#### ปริมาณงาน

ฝั่งทิศเหนือ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.

ฝั่งทิศใต้ ผิวจราจร ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ลบ.ม.

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้จะขอมติจากสภาว่าเห็นชอบหรือไม่อย่างไร ถ้าเห็นชอบทางผู้บริหารก็จะทำหนังสือไปขอทำกิจการนอกเขต อบต.ทรายมูล ว่าเห็นชอบหรือไม่อย่างไร ถ้าเห็นชอบทางผู้บริหารก็จะดำเนินการทำสัญญาให้เลย กระผมก็เรื่องนำเรียนเพียงแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

ครับตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงมีท่านใดจะอภิปรายใหม่ครั้นก่อนที่จะลงมติ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมพิจารณาการทำการกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอพิจารณาทำการกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ ในการพิจารณาการขอทำการกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียงคือ นายประหยัด ปากดีสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

๕.๒ แจ้งเพื่อทราบรายงานการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

สมาชิกทุกท่านครับจากนี้ไปให้พักเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง และขอประชุมอีกครั้งเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

พัก ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธาน

วาระต่อไปครับ

๕.๓ พิจารณาระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ว่าด้วยการดำเนินการของประธานในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเชิญท่านนายกครับ

นายก

ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกทักษิณ มายूर นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

#### หลักการและเหตุผลประกอบ

#### หลักการ

ด้วยการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พระราชบัญญัติการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมาตรา ๙ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้เข้าร่วมให้ยื่นคำร้องต่อประธานท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

## **เหตุผล**

จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อให้ดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงขอให้ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับบริหารของท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องจัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

### **ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์**

ว่าด้วยดำเนินการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ในการประชุมสมัยครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. จึงให้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้

๑. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น

๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

๓. ในระเบียบนี้ ข้อบัญญัติ หมายความว่า เทศบัญญัติและข้อบัญญัติท้องถิ่น “ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ สั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งคำร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

๔. ผู้มีสิทธิเสนอเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณีให้ผู้เข้าชื่อจำนวนไม่เกินสิบคน ยืนยันคำร้องว่าประสงค์ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้เข้าร่วมเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและเนื้อหาอย่างไรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน และลายมือชื่อพร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่ง บุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ด้วยตนเอง หรือส่งไปทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแบบท้ายระเบียบนี้

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่งหากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ ๕ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง

๕. ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๔ วรรคสอง หากเห็นจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การปกครองส่วนตำบลเจริญศิลป์ ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

๖. เรื่องปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๗

๗. ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแบบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือทางอื่นๆพร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ

๘. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ - นามสกุล เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน ของผู้เข้าชื่อและข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการ เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมทั้งลงลายมือ ชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่งสามารถส่งให้ด้วยตนเองทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

๙. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้อง ลงลายมือชื่อ

๑๐. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิการเข้าร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและข้อความแสดงชื่อ - สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อ เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใดพร้อมลงลายมือ ชื่อ-สกุล และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ ๔ ให้เข้าสู่ระบบ การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยืนยันตัวตนการถอนรายชื่อ

๑๑. เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ออกหนังสือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนผู้เข้าร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๑๒. ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์รักษาการตามระเบียบ ดังนี้

ข้อบัญญัติ

กระผมก็มีเรื่องนำเสนอเรียนเพียงแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

**ประธาน** ครับ สมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามใหม่ครับเกี่ยวกับระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ถ้าไม่มีผมจะขออนุมัติจากที่สมาชิกสภาฯครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โปรดยกมือขึ้น ครับ

**ที่ประชุม** มีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือนายประหยัด ปากดีสี ประธานสภาฯ

**ประธาน** วาระต่อไปครับ

๕.๔ พิจารณาอินเทอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ โครงการพัฒนาเส้นคมนาคมในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเส้นคมนาคมหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เชิญท่านนายกชี้แจงครับ

**นายก** ขอขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านกระผมนายทักษิณ มายูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

การอินเทอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ โครงการพัฒนาเส้นคมนาคมในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเส้นคมนาคมหลักไปสู่แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วย จังหวัดสกลนคร แจ้งให้อำเภอเจริญศิลป์ดำเนินการหาหน่วยงานผู้รับโอนกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างปากหมู่ที่ ๗ บ้านกุดนาขามหมู่ที่ ๘ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง ๐.๕๗๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๗๖๕,๘๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์ สามารถจัดจ้างและเบิกจ่ายตามฎีกาที่ ๑๘๗ ในราคา ๑,๗๖๕,๘๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินการอินเทอร์เน็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางอำเภอเจริญศิลป์ จึงขอให้ท่านพิจารณารับโอนผ่านมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ พิจารณาเห็นชอบและจัดทราายงานประชุมพร้อมระเบียบคุมทรัพย์สินส่งอำเภอเจริญศิลป์ เดิมถนนเส้นนั้นเป็นของสร้างปากหมู่ ๗ - กุดนาขามหมู่ที่ ๘ เพื่อในอนาคตต่อไปถ้าถนนชำรุดทรุดโทรมเราก็จะสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้ถูกต้องตามระเบียบ ก็ขอนำเรียนต่อสภาว่าจะเห็นชอบหรือไม่อย่างไรในลำดับต่อไปขอขอบคุณท่านประธาน

**ประธาน** ครับมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามใหม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติจากที่ประชุม

สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการอินเทอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ โครงการพัฒนาเส้นคมนาคมในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเส้นคมนาคมหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้นครับ

**ที่ประชุม** มีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียงคือนายประหยัด ปากดีสี ประธานสภาฯ

**ประธาน** วาระต่อไปครับ

### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี-

ครับเราก็ได้ประชุมกันมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ กระผมนายประหยัด ปากดีสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ

ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ      สุกัลยา    ทัดสามี           ผู้บันทึกการประชุม  
                    (นางสุกัลยา    ทัดสามี)  
                    เลขานุการสภา อบต.เจริญศิลป์

ลงชื่อ      ประหยัด    ปากดีสี่           ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                    (นายประหยัด    ปากดีสี่)  
                    ประธานสภา อบต.เจริญศิลป์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ทำการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผลปรากฏว่ารายงานการประชุมถูกต้อง เรียบร้อย และทั้งนี้คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมขอให้การรับรองบันทึกการประชุมสภาในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งขอลงลายมือชื่อรับรอง

*ศรีสมมาณี*

(นางสมหมาย ธิมานิตย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

*สุริยันต์*

(นายสุริยันต์ ชัยคำ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

*ดวงจันทร์*

(นางดวงจันทร์ สุขวงศ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม